

TẬP TRUNG THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện thường niên của tỉnh, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mệnh lệnh trong hành động để các sở, ban,

ngành, địa phương trong tỉnh nâng cao nhận thức, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh một cách toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng ghi

nhận, đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Vì vậy, UBND tỉnh cũng như các sở, ban, ngành, địa phương luôn quan tâm, tập trung tháo gỡ "rào cản", "điểm nghẽn", tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh cũng như phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng chí

cũng đã trực tiếp giải đáp một số kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp, đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố ngay sau hội nghị này chỉ đạo, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách dứt điểm, nhất là các kiến nghị kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều

ngành, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

BÁO THÁI BÌNH TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

tối đa năng lực, sở trường của từng cá nhân. Tiếp tục thực hiện công tác bàn giao theo đúng quy định. Duy trì nền nếp sinh hoạt đảng, trong đó tập trung thực hiện tốt nguyên

tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh

ủy tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ và là cơ quan tiên phong trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND

tỉnh. Báo Thái Bình sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại hội nghị đã công bố và trao các quyết định của

Chủ tịch UBND tỉnh cho các đồng chí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 của Chính phủ; trao các quyết định của Báo Thái Bình về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ nhiệm các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Báo Thái Bình.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Trong hai ngày 23 - 24/3, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền phối

hợp với Chi đoàn Hải đội Biên phòng 2 và Đoàn Thanh niên thị trấn Diêm Điền, Đoàn Thanh niên xã Thụy Hải (Thái Thụy) tổ chức các hoạt động hướng về kỷ niệm 94 năm ngày thành

lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025).

Hơn 300 đoàn viên, thanh niên của các đơn vị đã tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Diêm Điền, nghĩa trang liệt sĩ xã Thụy Hải; tổ chức phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường và trồng mới 600 cây

xanh trên địa bàn xã Thụy Hải; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về an ninh, an toàn hoạt động đầu tư ngoài khơi cho gần 200 chủ tàu thuyền đánh bắt xa bờ, ngư dân trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Thông qua hoạt động, tuổi trẻ biên phòng mong muốn

tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, nêu cao trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn biên giới biển của tỉnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VŨ THƯ Quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai phía Nam trong tháng 3/2025



Người dân xã Song An (Vũ Thư) chủ động tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

khó khăn do còn 8 hộ dân chưa đồng thuận.

Bảo đảm thực hiện quy trình GPMB chặt chẽ, đúng quy định

Theo thống kê, trong tổng số 27 hộ thuộc diện GPMB, đến nay còn 8 hộ chưa bàn giao đất, trong đó 7 hộ chưa nhận đất tái định cư. Các hộ này chủ yếu ý kiến về mức giá đền bù, vị trí tái định cư cũng như ảnh hưởng đến sinh kế sau khi di dời.

Ông Hà Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư cho biết: Chúng tôi thực hiện công tác GPMB theo đúng quy định của Luật Đất đai, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Quá trình từ điều tra, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho đến tổ chức đối thoại, niêm yết công khai đều được thực hiện minh bạch, có sự tham gia của các ban, ngành liên quan. Về việc xác định giá đất, huyện đã tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành trên hợp pháp của người dân. Đến nay, toàn bộ 27 hộ trong diện GPMB đã có quyết định thu hồi đất, trong đó 19 hộ đã đồng thuận, còn lại 8 hộ chúng tôi tiếp tục vận động để đạt sự đồng thuận cao nhất.

Bên cạnh đó, một số hộ dân bán khoán về vị trí tái định cư. Về vấn đề này, ông Trần Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Chúng tôi hiểu những băn khoăn của người dân và đã xem xét kỹ về vị trí tái định cư. Theo quy hoạch, khu tái định

cư được xây dựng với đầy đủ cơ sở hạ tầng, nằm cách nghĩa trang một khoảng cách hợp lý theo quy định hiện hành. Đồng thời, huyện cũng đã có kế hoạch tăng cường các biện pháp tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tạo vùng đệm để bảo đảm không gian sống phù hợp. Chính quyền luôn lắng nghe ý kiến của người dân và sẵn sàng điều chỉnh, bổ sung những vấn đề hợp lý để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho hộ dân tái định cư. Đặc biệt, ngoài khu tái định cư tại xã Song An, huyện cũng bố trí thêm 2 khu tái định cư tại xã Minh Quang và Tự Tân để tạo điều kiện cho người dân có thêm sự lựa chọn.

Quyết tâm đưa công trình về đích đúng hạn

Bên cạnh những hộ dân chưa đồng thuận, nhiều hộ dân đã chấp nhận phương án GPMB và mong muốn dự án sớm hoàn thành. Bà Nguyễn Thị Nhung, thôn An Phúc, xã Song An chia sẻ: Ban đầu, gia đình tôi cũng lo lắng về việc di dời, nhưng sau khi được chính quyền giải thích rõ ràng về chính sách bồi thường và khu tái định cư, chúng tôi đã quyết định bàn giao đất để dự án triển khai đúng tiến độ. Tôi mong các hộ dân còn lại sẽ sớm đồng thuận để con đường sớm hoàn thành, giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn.

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư khẳng định: Với quyết tâm chính trị cao, huyện Vũ Thư sẽ nỗ lực hoàn thành công tác GPMB trong tháng 3/2025. Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực, kiên trì vận động, đối thoại để đạt được sự đồng thuận cao nhất. Đồng thời, với những trường hợp có tình không hợp tác, huyện sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Ký sự Nguyễn Huy Sơn, chỉ huy trưởng thi công Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long cho biết: Hiện nay, tại các vị trí mặt bằng thuộc xã Tự Tân và Hòa Bình vừa được bàn giao, chúng tôi đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mặc dù chiều dài tuyến không lớn nhưng do nền đất yếu, cần phải xử lý bằng cọc cát và đắp gia tải trong tối thiểu 6 tháng trước khi tiếp tục các hạng mục tiếp theo. Do đó, tiến độ thi công phụ thuộc rất lớn vào thời điểm hoàn thành công tác GPMB. Chúng tôi cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch vào tháng 9/2025.

Dự án đường vành đai phía Nam là công trình trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Vũ Thư nói riêng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Vũ Thư đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, tháo gỡ từng vướng mắc để hoàn thành công tác GPMB đúng tiến độ. Đây là tiền đề quan trọng để dự án được triển khai thuận lợi, góp phần đưa công trình về đích trong tháng 9/2025 như kế hoạch.

NGUYỄN THỜI

Hội nghị trực tuyến về quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng và lưu vực sông Cửu Long



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Chiều ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến về quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng và lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại hội nghị, đại diện Viện Quy hoạch thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình bày 2 dự thảo quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng và lưu vực sông Cửu Long. Theo đó, Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành được quy định tại Luật Quy hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung kịch bản nguồn nước lưu vực các sông; trong đó tập trung vào nội dung, phương án quy hoạch thủy lợi nhằm phục vụ đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tinh thần của quy hoạch trong triển khai thực hiện. Đồng thời, xem xét, nghiên cứu kéo dài kỳ công bố; bổ sung số liệu tính toán diễn biến nguồn nước cho sát với nhu cầu thực tế...

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu một cách nghiêm túc để đưa ra những ý kiến đóng góp chi tiết, mang tính chất xây dựng cho dự thảo quy hoạch nguồn nước cho lưu vực sông Hồng bảo đảm chất lượng, hiệu quả góp phần quan trọng trong quản lý, điều hòa phân phối, khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên lưu vực các sông. Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, công tác quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng và lưu vực sông Cửu Long rất quan trọng nên việc quy hoạch phải có tính đồng bộ, thống nhất về dòng nước, các vấn đề đầu tư, công nghệ và các chính sách để thực hiện quy hoạch, thứ tự ưu tiên trong thực hiện quy hoạch, kịch bản để đưa ra thực hiện quy hoạch phải mang tính tư duy và dựa trên phân tích, tính toán khoa học và có tính lâu dài, thuận thiên, chống hạn, mặn, chống thiếu nước... Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu, sớm chính sách, hoàn thiện dự thảo quy hoạch để trình phê duyệt đúng thời hạn đề ra. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quy hoạch, Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các đơn vị liên quan đánh giá kỹ phương án công trình trên dòng chính, tính toán chi tiết các tác động, so sánh hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường để lựa chọn phương án phù hợp, hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tỉnh, thành phố trong lưu vực sông Hồng, sông Cửu Long trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với hạ tầng thủy lợi, theo quy hoạch của pháp luật có liên quan trong phạm vi địa phương. Quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ triển khai quy hoạch; xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm về thủy lợi phù hợp với quy hoạch. Bổ trí ngân sách đầu tư hạ tầng thủy lợi trên địa bàn.

MINH PHÚC

Nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thái Bình xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ tai nạn chết người tại đường ĐT.20, thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương rồi bỏ trốn.



Vũ Công Minh tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23/3/2025, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo về việc: Khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày tại đường ĐT.20, thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy điện và một phương tiện khác chưa xác định được đặc điểm, người điều khiển; sau khi xảy ra tai nạn đối tượng gây tai nạn đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường, người điều khiển xe máy điện chết tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các xã Lê Lợi, Hồng Thái, Bình Nguyên tập trung điều tra truy tìm đối tượng. Sau gần 3 giờ tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ tai nạn trên là Vũ Công Minh, sinh năm 2000, thường trú xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI AVANTE, biển kiểm soát 30A-762.62. Sau khi gây tai nạn, Vũ Công Minh điều khiển phương tiện về nhà mình và dùng bạt che toàn bộ xe để che giấu hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi gây ra vụ tai nạn trên. Hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

BÌNH VĂN (Công an tỉnh)

Dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình là một trong những công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Với mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2025, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, huyện Vũ Thư đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 3/2025.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB

Dự án đường vành đai phía Nam có tổng chiều dài 8,4km, trong đó đoạn qua địa bàn huyện Vũ Thư dài 6,2km, đi qua thị trấn Vũ Thư và các xã Tự Tân, Hòa Bình, Song An, Trung An. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 2 hạng mục cầu trên tuyến gồm cầu ngang S1 và cầu Kiến Giang. Phần nền đường đã hoàn thành đến lớp cấp phối dày khoảng 8,15/8,37km; thi công thềm bê tông nhựa mặt đường khoảng 7,2/8,37km. Giá trị khối lượng thi công xây lắp của dự án ước đạt gần 80% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, để bảo đảm

tiến độ chung của dự án, công tác GPMB cần được hoàn thành trong tháng 3/2025.

Ngày từ đầu năm, huyện Vũ Thư đã có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB, đặc biệt là tại các vị trí còn vướng mắc. Chính quyền địa phương đã tổ chức họp giao ban hàng tuần, thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân để đối thoại, tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, đến nay huyện đã bàn giao mặt bằng tại các vị trí vướng mắc thời gian dài thuộc địa phận 2 xã: Tự Tân và Hòa Bình. Tuy nhiên, tại khu vực nút giao với đường tỉnh ĐT.463, thuộc địa phận xã Song An, công tác GPMB vẫn gặp nhiều



Khu tái định cư tại xã Song An được xây dựng với đầy đủ cơ sở hạ tầng, nằm cách khu vực bị thu hồi đất không xa.